

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2024

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Dục Philadelphia,

Học sinh từ lớp 3-8 sẽ tham gia kỳ thi Hệ Thống Đánh Giá Trường Học Pennsylvania (PSSA) từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Sở Giáo Dục Philadelphia được hướng dẫn bởi [Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ](#) của Hội Đồng Giáo Dục là thấy mọi học sinh đều đạt thành tích bằng hoặc cao hơn cấp lớp về các môn học chính, được tốt nghiệp và sẵn sàng vào đại học và ngành nghề. PSSA là một công cụ quan trọng cho phép phụ huynh, người giám hộ và giáo viên theo dõi tiến độ của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu đó. Điểm số của học sinh giúp cho giáo viên theo dõi tiến độ học tập cũng như xác định điểm mạnh và nhu cầu của trẻ để họ có thể hỗ trợ việc học tập của mỗi học sinh. Điểm PSSA cũng giúp các trường và Sở Giáo Dục tiếp tục cải tiến chương trình giảng dạy và việc giảng dạy.

Trong quá trình thi PSSA, điều quan trọng là học sinh phải đến trường hàng ngày. PSSA là quy định của luật tiểu bang và liên bang yêu cầu tất cả học sinh từ lớp 3-8 phải tham gia. Mỗi trường phải có ít nhất 95% học sinh tham gia kỳ thi đánh giá môn Ngữ Văn Anh, Toán và Khoa Học (đối với lớp 4 và 8). Nếu các trường có tỷ lệ tham gia dưới 95% thì điểm thành tích cấp tiểu bang của trường sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về PSSA bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới hoặc truy cập [trang web PSSA](#) của chúng tôi. Trường học của con bạn cũng sẽ chia sẻ thông tin này với bạn.

- [Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Về Kỳ Thi PSSA](#): Tóm tắt về Kỳ Thi PSSA với đường liên kết đến các nguồn dành cho phụ huynh của Sở Giáo Dục.
- [Giải Đáp Thắc Mắc](#): Một tờ thông tin từ Bộ Giáo Dục Pennsylvania (PDE) cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.
- [Tính Năng Và Biện Pháp Thích Nghi Của Kỳ Thi PSSA](#): Giải thích về các tính năng và biện pháp thích nghi của kỳ thi có sẵn cho học sinh bao gồm liên kết của toàn bộ Hướng Dẫn Về Biện Pháp Thích Nghi.
- [Nội Quy Của Kỳ Thi](#): Những điều nên làm và không nên làm đối với học sinh trong quá trình làm bài thi.
- [Thư Gởi Phụ Huynh Về Thiết Bị Điện Tử](#): Một lá thư gửi cho các gia đình nêu chi tiết chính sách của Bộ Giáo Dục Pennsylvania về hậu quả của việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác trong quá trình thi.

Để biết thêm thông tin về Kỳ Thi Đánh Giá Hệ Thống Trường Học Pennsylvania (PSSA), vui lòng truy cập [trang web](#) của Bộ Giáo Dục Pennsylvania. Nếu bạn có thắc mắc chung về các kỳ thi của Sở Giáo Dục, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Đánh Giá, Nghiên Cứu và Trách Nhiệm [qua đơn liên lạc của chúng tôi](#).

Cảm ơn bạn đã làm việc với Sở Giáo Dục để hỗ trợ sự phát triển và thành công của trẻ em Philadelphia. Mặc dù PSSA chỉ là một cách để đo lường tiến độ nhưng nó cung cấp thông tin rất quan trọng mà chúng tôi có thể sử dụng để cải thiện hơn nữa dịch vụ của mình cho trẻ em và gia đình, cung cấp thông tin cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược của chúng tôi và giúp chúng tôi theo đuổi tầm nhìn của mình để chuẩn bị tất cả các học sinh được tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào họ mong muốn!

Chào Hợp Tác,



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia